

EGCO บุกโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง

• ขยายไฟเพิ่ม 256 MW หนุนรายได้ไตรมาส 4/60

EGCO เริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง 2 หน่วย กำลังผลิตรวม 256 MW คาดหนุนรายได้ไตรมาส 4/60 โต ดันยอดโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศมี 28 แห่ง กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นพุ่ง 4,572 MW พร้อมอยู่ระหว่างก่อสร้าง 4 โครงการ ขนาด 691 MW

นายจักรกฤษ พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 256 เมกะวัตต์ (MW) ในกลุ่มเอ็กโก ซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งโรงไฟฟ้านี้จะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เอ็กโก กรุ๊ปอย่างต่อเนื่อง โดยจะรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4/60 เป็นต้นไป ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบ้านโป่งจะช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) ตลอดจนช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้าของประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 2 หน่วย มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 256 เมกะวัตต์ ซึ่งแต่ละหน่วยมีกำลังผลิตติดตั้ง 128 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine) กำลังผลิต 44 เมกะ-

วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) กำลังผลิต 40 เมกะวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer-SPP) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวนรวม 180 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี ในขณะที่กำลังการผลิตไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำจากกระบวนการผลิตจะจำหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม

สำหรับ เอ็กโก กรุ๊ป ณ เดือนตุลาคม 2560 มีโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว จำนวน 28 แห่ง คิดเป็นปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น 4,572 เมกะวัตต์ ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย, สปป.ลาว, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย

และมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น 691 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ผลิต

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท ทั้งก๊าซธรรมชาติ, ถ่านหิน, ชีวมวล, ชยะ, พลังน้ำ, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงาน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ประเมินว่า คงคำแนะนำ "ซื้อ" EGCO ราคาเป้าหมาย 245 บาทต่อหุ้น โดยถือเป็น Top pick ของกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีการเติบโตที่ชัดเจน อีกทั้งยังคาดหวังได้กับอ็อปไซด์ (upside) ใหม่ ๆ ที่น่าจะทยอยมีข้อสรุปเร็วนี้ หนุนกำไรเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมถึงยังให้ผลตอบแทนปันผลสม่ำเสมอ

รวมถึงมีประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามสำหรับการเจรจาซื้อกิจการโรงไฟฟ้าใหม่ของ EGCO รวมถึงการเข้าร่วมประมูลโครงการ SPP Hybrid Firm ในช่วงเดือน ต.ค. 60 ซึ่งถือว่ายอยู่ในแผนการเดินหน้าทางการลงทุนเพื่อต่อยอดการเติบโตในระยะยาวทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเน้นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก เช่น เมียนมา (พม่า), เวียดนาม, ฟิลิปปินส์ และ สปป.ลาว ทั้งนี้หากการเจรจาสำเร็จก็จะถือเป็น upside ต่อ EGCO ซึ่งฝ่ายวิจัยยังไม่รวมไว้ในประมาณการ ■